

Là trung tâm của miền Trung và của cả nước, Đà Nẵng được biết đến là Thành phố đáng sống hay Thành phố của những chiếc cầu. Với nhiều điểm du lịch hấp dẫn cùng các danh thắng nức tiếng như: Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng, Bán đảo Sơn Trà, sông Hàn thơ mộng với những cây cầu có thiết kế vô cùng độc đáo... Những điều đó biến Đà Nẵng trở thành một thành phố du lịch "phải đến một lần trong đời" và nghỉ dưỡng ở những [khách sạn ở Đà Nẵng](#) rất sang trọng và đẹp tuyệt. Để đến Đà Nẵng có nhiều đường với đa dạng loại hình phương tiện để du khách lựa chọn. Đường sắt xuyên suốt Bắc - Nam dừng tại ga Đà Nẵng ngay trung tâm thành phố hay những chuyến bay từ mọi miền đáp sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Nếu đi xe khách, từ TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) du khách có thể đặt vé qua nhà xe Sơn Tùng với giá vé rẻ cho chặng Quy Nhơn - Đà Nẵng. Từ Đồng Hới (Quảng Bình), du khách có thể đặt vé qua nhà xe Vinh Thanh. Các tuyến xe này đều có điểm đến là bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Nếu đi bằng xe cá nhân từ Quy Nhơn, hoặc Quảng Bình đến Đà Nẵng mất khoảng 6 tiếng đối với ô tô, 8 tiếng đối với xe máy. Từ TP. Đồng Hới, ra đường Tôn Đức Thắng, Tạ Quang Bửu rồi rẽ đường tránh QL1A về hướng Nam. Do tuyến đường đi khá xa nên dành thời gian nghỉ ngơi ở các quán nước ven đường.

Giáp ranh địa phận Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng là đèo Hải Vân. Tại đây du khách cần chú ý các khúc cua "tay áo" nguy hiểm tại Km 901 phía Bắc đèo và đoạn cua "tay áo" tại km... phía Nam đèo. Nếu không đi đèo du khách có gửi xe máy tại điểm trung chuyển trước hầm để di chuyển qua hầm. Từ TP. Quy Nhơn, đi theo đường QL1D, ra ngã ba Phú Tài rồi rẽ phải ra QL1A đi thẳng về hướng Bắc. Mất khoảng trên 300km để đến trung tâm TP. Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, có thể thuê xe máy tại "Cho thuê xe máy Hữu Vỹ" địa chỉ tại Trần Cao Vân (quận Thanh Khê). Thuê ô tô tại Công ty TNHH Vận tải & Di lịch VITRACO, trụ sở chính tại Tòa nhà Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Tháng Giêng, Đà Nẵng có các lễ hội truyền thống như: Lễ Hội Làng Túy Loan (mùng 9 và mùng 10 Tết); Lễ hội Quán Thế Âm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn (19/2 âm lịch); Lễ hội làng Hòa Mỹ (12/1 âm lịch)... Tại Đà Nẵng còn có hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng để checkin như: Bà Nà Hills với cây cầu vàng nổi tiếng thế giới, Chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê - bãi biển đẹp nhất hành tinh, những cây cầu thiết kế độc đáo bắc qua sông Hàn thơ mộng, Lễ hội hoa xuân Đà Nẵng tại phía Tây cầu Rồng. Những địa điểm này du khách hoàn toàn có thể dùng xe máy, ô tô để đến tận nơi.